



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)

.....

เนื่องด้วย องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) หลังจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันหรือลดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนอันจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข

สำหรับประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ให้บุคลากร อาจารย์ และนิสิตหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
๒. บุคลากร อาจารย์ และนิสิตที่เดินทางกลับมาจากประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑ ขอให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดที่บ้าน/ที่พัก จนครบ ๑๔ วัน และไม่ถือเป็นวันลา พร้อมทั้งรายงานพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงอธิการบดีทันทีผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องมารายงานด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะที่คนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็นและงดการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมและการสัมมนา โดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน กรณีหากมีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ และให้หยุดงาน/เรียน

สำหรับ...

สำหรับประเทศที่อยู่นอกเหนือพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนัก กอง พิจารณาอนุญาตไม่ให้ถือเป็นวันลาหรือขาดเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจพิจารณาอนุญาตได้ตามความเหมาะสม

๓. บุคลากร อาจารย์และนิสิตที่มีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก เป็นต้น และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลไม่ควรรักษาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อต่อไปได้

๔. ให้บุคลากร อาจารย์และนิสิตดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

๕. เพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ทางเดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับ หรือลูกบิดประตูอาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า - ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและคณะ รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยในบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ที่จับบริเวณประตู ราวจับ เบาะนั่ง ที่วางแขน รวมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

๖. ให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใดๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าร่วมออกไปก่อน รวมทั้งให้ใช้ระบบการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์แทน

๗. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุม นิสิตหรือบุคลากรเป็นจำนวนมาก

มาตรการเฝ้าระวังภายในของทุกหน่วยงาน

การดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างเหมาะสมสำหรับอาคันตุกะชาวต่างชาติ นิสิต บุคลากร และผู้ที่เดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (Transit) หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดและระบาดต่อเนื่อง เช่น การวัดอุณหภูมิและให้บริการหน้ากากอนามัยสำหรับอาคันตุกะชาวต่างชาติ นิสิตและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ “กลุ่มเสี่ยง” หมายถึง ผู้ที่มีประวัติในช่วงเวลา ๑๔ วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างไรก็ดี หนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. มีประวัติเดินทางไปยัง เดินทางผ่าน (Transit) หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด หรือการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓. เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

๔. ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก

๕. การกำหนดจุดติดต่อประจำส่วนงาน (Point of Contact) ที่จะดำเนินการประสานงานกับ “งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง” ในการประสานงานในกรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

มาตรการสำหรับบุคลากร อาจารย์ และนิสิตที่เดินทางไปยัง เดินทางผ่าน (Transit) พื้นที่ที่มีการระบาดหรือผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

๑. ให้ผู้เดินทางรายงานการเดินทางไปยัง “หัวหน้าส่วนงาน” ทันทีที่กลับจากพื้นที่ดังกล่าว

๒. ให้ผู้เดินทางเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา ๑๔ วันหลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ให้ดำเนินการรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลหรือดำเนินการตรวจสอบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้และรายงานไปยังคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนัก กอง โดยเร็วที่สุด

๓. ให้ผู้เดินทางที่เดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (Transit) พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน พร้อมทั้งรายงานคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักทราบอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนัก กอง รายงานมหาวิทยาลัยรับทราบ

โดยด่วน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้ส่วนงานและหน่วยงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค คำแนะนำ หรือแนวทางการปฏิบัติตนได้จาก เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php> และ องค์การอนามัยโลกอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

M. W.

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)



ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)